



# สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน  
8 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์,ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย,สวท

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนฯ ไปหารือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทราบว่าได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งแล้ว โดยศึกษาและทำวิจัยด้วยกัน และได้เรียกให้ ผอ.สถาบันวัคซีนฯ มาหารือ พร้อมเน้นย้ำว่า ไทยจะต้องไม่เสียเปรียบเรื่องการเข้าถึงวัคซีนอย่างพร้อมกัน และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนจะมีการเสนอผ่อนปรนเพิ่มบางกิจการในสัปดาห์นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ศบค. สธ.จะเป็นคนคอยสนับสนุนมาตรการต่างๆ เท่านั้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า), เว็บไซต์(มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, จส.100, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวเอเชียทิก, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, newtv., Workpointnews, nationtv, prachathai ,thansetthakij, acnews, thaipbs )

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว ประจำวัน ว่า กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจพฤติกรรมคนไทย 3 ด้าน คือ 1.การล้างมือ 2.สวมหน้ากากอนามัยช่วงที่ป่วย และไม่ป่วย และ 3.การเว้นระยะห่างทางสังคม บุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร โดยสำรวจทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งล่าสุดมีการสรุปผลเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ลดลง อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเตือนและขอความร่วมมือจากประชาชนให้คง 3 มาตรการนี้ให้สูงสุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ การ์ดห้ามตก

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ การค้นหาผู้ป่วย ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง จะใช้การตรวจแบบเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ โดยให้ คกก.ควบคุมโรคระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เลือกพื้นที่ในการตรวจค้นหาคนเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ที่สงสัย และทำการตรวจ จะใช้การเก็บตัวอย่างน้ำลายของผู้ที่สงสัยและใช้การตรวจแบบ RT- PCR เป็นการตรวจแบบกลุ่มและแสดงผลแบบกลุ่ม วิธีการนี้จะง่าย และรวดเร็ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจก็จะถูกลง จากค่าใช้จ่ายที่ 2,500 บาทต่อ 1 ตัวอย่าง เหลือเพียง 500 บาท ซึ่งเน้นการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน และมีผู้ป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยดำเนินการกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงทั่วประเทศกับผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ โดยกำหนดค่าเป้าหมายการตรวจไว้ที่ 6,000 คนต่อประกร 1 ล้านคนภายในสัปดาห์นี้ โดยคาดประมาณการตรวจ 85,000 คนต่อเดือน ทั้งนี้ ต้องทำครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด

สำหรับประชากร 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.กลุ่มที่มักจะรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก 2.บุคลากรทางการแพทย์ 3.ผู้ต้องขังแรกรับ 3.ผู้ต้องกักขังที่ด่านสะเดา 4.กลุ่มคนขับแท็กซี่ คนขับรถสาธารณะ 5.กลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทั้งที่ทำงานและพักอาศัย 6.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ราชทัณฑ์ ประชาชนค้าขายในตลาดห่าง ส่วนสถานที่ที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่งทางบก ทางน้ำทางอากาศ สิ่งที่เรากังวลคือการข้ามด่านทางพรมแดนที่สุด สถานีรถไฟฯ ศาสนสถาน เป็นต้น ส่วนกรณีทหารเรือติดเชื้อมัน ต้องแยกว่า เกิดจากการปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตส่วนตัว เพราะฉะนั้นทุกอาชีพมีความเสี่ยง เชื่อว่าในส่วนทหารเรือได้มีมาตรการเข้มข้นอยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบคงจะมีการสื่อสารกับสาธารณะต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์,ผจก.รายวัน) ( เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด,nationtv, prachathai)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารรับมอบการสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวน 8 คณะ ทั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเชื้อโรค รวมถึงเงินบริจาค พร้อมกล่าวว่า ได้เสนอถอด 2 ประเทศ คือจีนและเกาหลีใต้ ออกจากพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้ว แต่อยู่ในระหว่างพิจารณา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ทำสัญลักษณ์มือ "มินิฮาร์ท" ผ่านตู้ตรวจเชื้อ SWAB TEST แบบความดันลบ (Negative Pressure) ในระหว่างนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รับมอบเงินและสิ่งของบริจาค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์,ไทยรัฐ) ( เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, มติชน, ข่าวสด,nationtv, prachathai)

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพิจารณาปลด 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และเกาหลีใต้ ออกจากพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นความคิดเห็นของคกก.วิชาการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่พิจารณาจากอัตราผู้ป่วยรายใหม่ของ 2 ประเทศ โดยดูจากสถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัย ส่วนประเทศอิตาลีและอิหร่าน ต้องพิจารณามาตรการด้านระบบสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ จะมีการติดตามจับตาสถานการณ์ใน 2 ประเทศอย่างใกล้ชิด สิ่งที่น่าสนใจ คือ มิ.ย.นี้ จะหมดระยะเวลาของการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะทำอะไรต่อไป จึงต้องจับตาสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมมาตรการรองรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลัง มิ.ย.จะมีการเดินทางก็ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบภายใต้มาตรการควบคุมโรคและการเดินทาง โดยสิ่งที่น่าห่วงคือการข้ามพรมแดนทางธรรมชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ออกแบบนวัตกรรมและอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ เป็นอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือที่ใช้กับขวดแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดการสัมผัสด้วยการใช้มือกด โดยหน่วยงานภาครัฐ

## ประเด็นข่าว

และเอกชน รพ. คลินิก ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด สถานประกอบการต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้ง่าย

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย,มติชน

-เสนอข่าว สสจ.ยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 59 ปี อยู่บ้านตาดานะปูเต๊ะใน หมู่ 9 ต.ตาดานะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดรวม 16 ราย จนท.กำลังเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกลุ่มผู้ป่วยภายในชุมชน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 127 ราย รักษาหายสะสม 103 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ใน รพ. 22 ราย แยกเป็น รพ.บันนังสตา 19 ราย รพ.ศูนย์ยะลา 1 ราย รพ.สมเด็จพระยุพราชยะลา 1 ราย มอ.หาดใหญ่ 1 ราย เสียชีวิต 2 ราย

-รพ.ยะลา จ.ยะลา นพ.ทินกร บินหะยีอารัง ผอ.รพ. พร้อมทีมแพทย์พยาบาล ร่วมกันส่งผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 24 รายจาก 40 ราย เดินทางกลับบ้าน หลังผลตรวจเชื้อครั้งที่ 3 ยืนยันไม่พบเชื้อ โดยมีการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งมอบคู่มือ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อส่วนที่เหลือแยกเฝ้าดูอาการที่ รพ.ยะลา จำนวน 4 ราย รพ.บันนังสตา จำนวน 7 ราย รพ.รามัน 5 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วเช่นกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** workpointnews

-เสนอข่าว นพ.สสจ.นราธิวาส ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ศบค.และ EOC จ.นราธิวาส ชี้แจงข่าวลือมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตขณะรักษาที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เสียชีวิต ขอยืนยันว่า ขณะนี้ผู้ป่วยยังไม่เสียชีวิต โดยผู้ป่วยรายนี้มารักษาตัวด้วยอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันและพบว่าติดเชื้อโควิด 19 และได้รับการรักษาต่อเนื่องจนหาย และตรวจหาเชื้อเพิ่ม ในระหว่างรักษาอาการของโรค 3 ครั้ง ทุกครั้งผลเป็นลบ แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ เนื่องจากมีอาการหนักจากโรคประจำตัวคือ เส้นเลือดในสมองอุดตัน ต้องเข้ารับรักษาในห้องไอซียูของรพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอข่าว กรณีผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี จ.นราธิวาส เข้ารักษาตัวที่รพ.สุโงโก-ลก ผลยืนยันว่าปอดอักเสบเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์แล้ว นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ที่มีผู้ป่วยที่ อ.สุโงโก-ลก จ.นราธิวาส และได้มีการกักกันตัวจนท.ประมาณ 62 คน รายงานล่าสุดในส่วนของทาง รพ.สุโงโก-ลก ทั้งในส่วนของผวจ.นราธิวาส นพ.สสจ.นราธิวาส และ นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการ รพ. ได้ดำเนินการไปตามมาตรฐานและก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ยังคงต้องดำเนินการภายใต้กรอบของการที่ต้องกักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน ถ้าหากบุคลากรสาธารณสุขท่านใดมีอาการป่วย ก็จะทำการแยกกักและกักดูแลรักษาอย่างดีที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, มติชน)

-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้ประกาศปิดร้านอาหารหรือสถานประกอบการขายสุรามาตั้งแต่ 1 เม.ย. และต่อมาได้มีมติผ่อนปรนให้เปิดร้านอาหารหรือจำหน่ายสุราได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.แล้วนั้น ทำให้นักดื่มใช้โอกาสนี้ ทั้งซื้อมาดื่มเองหรือตั้งวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีภาวะติดสุราเรื้อรัง เมื่อกลับมาดื่มซ้ำจะทำให้หลังเริ่มดื่มแก้วแรกเข้าไปแล้วจะไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองหยุดดื่มได้ ทำให้ดื่มในปริมาณมากกว่าที่เคยดื่ม มีผลให้เกิดพิษสุราแบบเฉียบพลันได้ง่ายกว่าปกติ ทั้งนี้ หากหยุดดื่มต่อได้จากช่วงห้ามขายเหล้า จะทำให้ดับพิษตัว ภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้มากขึ้น ป้องกันการติดเชื้อได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว สสส.ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโรคโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอมกว่า 2.9 หมื่นแห่ง จะมีการส่งมอบคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด19” ในวันอังคารที่ 12 พ.ค.63 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพสสส.

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอข่าว นพ.โกศล วรวิเศษ ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีม mcatt ลงพื้นที่ร่วมกับทีมบุคลากรจาก รพ.ศรีสงคราม สนง.สาธารณสุข อ.ศรีสงคราม รพ.สต.เชียงเซา และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้บริการประเมินความเครียดและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต หรือความวิตกกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

### มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน ,สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก,บ้านเมือง,แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน,ศูนย์ข่าวแปซิฟิก กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, mcot, innnews, thaipbs, mthai, js100,one31 thebangkokinsight,workpointnews, thansetthakij, kapook.กรมประชาสัมพันธ์)

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ศบค. เผยว่า สาธารณสุขเห็นว่า ยังมีความจำเป็นต้องคงมาตรการในประเทศให้เข้มข้น และตรึงการนำเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าสถานการณ์ในไทยจะดีขึ้นตามลำดับ แต่สถานการณ์โลกยังมีการระบอบอย่างต่อเนื่อง ปลัดสธ.ได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนว่ามีพัฒนาการ จนคาดว่าจะสามารถนำไปสู่การผลิตวัคซีนได้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผ่อนปรนมาตรการ เช่น ความหนาแน่นของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งควรให้วิ่งรถเต็มจำนวน ทั้งวัน และจำเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้าน เช่น การพักคอย การผ่อนปรนจะต้องค่อยๆ ผ่อนคลายพร้อมกับมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม และมีแผนฉุกเฉินรองรับ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน สะสม 2,992 คน หายป่วยแล้วเพิ่ม 11 คน สะสม 2,772 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 55 คน ที่ประชุม ศบค. ระบุสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่ยังคงต้องดำเนินการเชิงรุก เข้มงวดการเข้า-ออกประเทศตามช่องทางต่างๆ ไม่ให้มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา และยังให้ความสำคัญกับสถานที่กักตัวของรัฐ ขอให้ดำเนินการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดย ปลัดสธ. นำเสนอให้คงมาตรการในประเทศให้เข้มข้นและตรึงการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ, สำหรับช่วงระยะเวลาผ่อนปรน

## ประเด็นข่าว

มาตรการ คือ ห้วงวันที่ 8 – 12 พ.ค. จะเปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 13 พ.ค. วันที่ 14 พ.ค. จะยกร่างมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และในวันที่ 17 พ.ค. จะเริ่มมาตรการ ไม่เพียงแต่ห้างสรรพสินค้า หากผู้ประกอบการมีมาตรการที่ดี สามารถเริ่มการผ่อนปรนมาตรการในระยะ 2 ได้ นายกฯ ยังเพิ่มเติมเรื่องการลงทุน เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกันในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน

รมว.สธ. เสนอถอดจิ้น-เกาหลีใต้ ออกจากประเทศเขตติดโรคโควิด-19 ที่ประชุมเห็นชอบ แต่ต้องนำไปสู่การประชุมหารือและดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนต่าง หากปลดออกไม่ได้แปลว่าจะเข้าประเทศได้ทันที เพราะมีมาตรการต่างๆ ที่จะจัดการอยู่

สั่งให้ 20 กระทรวงประสานสัมพันธ์ภารกิจของตนเองที่เชื่อมโยงกับ ศบค., ที่ประชุมเห็นตรงกันเรื่องเหลื่อมเวลาทำงานของหน่วยราชการให้มีหลายช่วง โดยให้นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกฯ ไปดูว่าจะทำให้เหลื่อมเวลามากขึ้นได้หรือไม่ ส่วนการทำงานที่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของกรม. ต้องให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด 50% หรือมากกว่านั้น สั่งการให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการทำงานเหลื่อมเวลาและการทำงานที่บ้าน

อธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ให้ได้ 400,000 ราย ขณะนี้ตรวจไปแล้วประมาณ 230,000 ราย โดยจะตรวจในกลุ่มที่มีการขยายเกณฑ์ เช่น มีอาการไข้ มีอาการคล้ายหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น 85,000 ราย และอีก 85,000 ราย จะไปหาในประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกเริ่ม แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานที่กัก คนขับรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขนส่งสินค้า แรงงานต่างด้าว และอาชีพเสี่ยงต่างๆ โดยจะไปสุ่มตัวอย่างกระจายในทั่วประเทศ

ในที่ประชุม รมว.กต.ได้รายงานหลักเกณฑ์การนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ กลุ่มแรกคือกลุ่มด่วนที่สุด จะเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนป่วย คนที่ตกค้างจากสนามบินต่างๆ วิช่าหมตอายุ นักท่องเที่ยวตกค้าง กลุ่มนี้จะได้กลับมาก่อน กลุ่มที่สอง กลุ่มด่วนมาก คือ พระสงฆ์ที่ไปอุตุรงค์ นักเรียน นักศึกษา และคนที่ตกงาน

-เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย แสดงความยินดีนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-9 ในไทยได้เป็นอย่างดี  
-การกีฬาแห่งประเทศไทย จะเริ่มเปิดให้บริการในพื้นที่เฉพาะการเดินและวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
-รถไฟฟ้า MRT และ บีทีเอส คุมเข้มเว้นระยะห่าง มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการทั้งในสถานี ขานขาลา ขบวนรถ ทั้งเวลาปกติ และชั่วโมงเร่งด่วน

**สื่อที่นำเสนอ:** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, anews

-เสนอข่าว สปสช. เตรียมปรับปรุงบัตรทองปี 63 และจัดสรรงบประมาณปี 64 ใหม่ หลังรับผลกระทบจาก “โควิด” เหตุบางบริการถูกงด บางบริการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คาดยังคงมีผลกระทบต่อเนื่อง ต้องจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมให้ รพ. พร้อมประเมินคนตกงานถูกโอนมาสิทธิบัตรทองอีกหลายแสนคน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว ก.วัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับก.พัฒนาสังคมฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ.เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ของ COVID-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของก.พัฒนาสังคมฯ และยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 รองรับบริการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยก.วัฒนธรรมจะนำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาเร่งด่วนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค

-เสนอข่าว นพ.โกศล วราฮ์ศวปติ ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ลงพื้นที่ร่วมกับทีมบุคลากรจาก รพ.ศรีสงคราม สนง.สาธารณสุข อ.ศรีสงคราม รพ.สต.เชียงเชา และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้บริการประเมินความเครียดและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต หรือความวิตกกังวลจากสถานการณ์โควิด 19 ให้แก่ประชาชน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

### สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ), เว็บไซต์(บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-เสนอข่าว ศูนย์กักตวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา พบต่างด้าวติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย โดยสัมผัสกลุ่มโรฮิงญา 18 คน 2 ราย และอยู่กับกลุ่มผู้ป่วย 42 คนแรก 1 ราย โดยจนท.ได้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม

-ด่านแม่สอดจับ 9 โรฮิงญาลอบเข้าไทย สภาพอดโรย พบ 1 คนมีไข้สูง 40 องศา นำตัวส่งตรวจที่รพ.แม่สอด ทันที และ ทราบอีกว่า มี อีก 3 ราย เป็นหญิงผู้ใหญ่ จำนวน 2 ราย เด็กอีก 1 ราย ได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้ โดยมีคนนำพาไปหลบซ่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ปกครอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สวสวนกลุ่มคนต้องสงสัย และทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ชาวบ้านตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตั้งวงมั่วสุ่มดื่มสุราเสี่ยงดัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และตำรวจบ้าน ลงพื้นที่ไปจับกุมควบคุมตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ เว็บไซต์บ้านเมือง

-เสนอข่าว สสวท. มอบกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายให้สธ. จำนวน 80 กล่อง

-ซีโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนักเตะ และโค้ชทีมชาติไทย ในนามมูลนิธิซีโก้ ร่วมกับ Luckystar ได้มอบตู้แช่ Luckystar 2 รุ่น คือ Moher60 กับ Power Coll PCB-G125 ให้สถาบันบาราศนราดูร

-สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ เครื่องดื่มตราซาง และ อุดล หละโฮะ กองกลางดรีทีมชาติไทย นำอาหาร และน้ำดื่ม มอบให้กับ

## ประเด็นข่าว

แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลชลบุรี

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

## 1.แรงงานไทย 42 ลักลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : 77kaoded,innnews

-เสนอข่าว พ.อ.เอกพล เลখনอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เข้ารับตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพิ่มจำนวน 42 คน ซึ่งลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตริ่งกำลังอย่างหนาแน่น รวมทั้งเพิ่มการลาดตระเวนอย่างเข้มข้น ในช่วงก่อนเทศกาลฮารีรายอ โดยได้นำแรงงานทั้งหมดมายังจุดคัดกรอง ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่คนไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ให้มารับตัวที่ด่านพรมแดน อ.สุโขทัย-โก-ลก โดยเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดจะทำการกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ตามศูนย์ Local Quarantine

## 2. ทหารผ่อนปรนกิจการเฟส 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว ในวันที่ (8 พ.ค. 63) กทม. จะประชุมหารือร่วมกับสธ. ถึงกิจการอื่นที่สามารถผ่อนปรนให้เปิดได้ในเฟส 2 ซึ่งกิจการใดจะได้รับอนุญาตนั้น สธ.จะเป็นผู้กำหนด ส่วนผลการออกตรวจธุรกิจและสถานที่ที่ผ่อนปรน 8 ประเภท พบทำผิดมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ 42 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่ไม่มีฉากกั้น หรือ นั่งใกล้กัน ได้มีการตักเตือนแก้ไข หากทำผิดอีกสั่งปิดทันที นอกจากนี้ มีรายงานว่า พบร้านอาหารที่แอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้นักดื่มที่ร้านได้ กรณีนี้ กทม.จะลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจตรวจจอบและกวดขันอย่างเข้มงวด

## 3.เปิดตลาดจตุจักร กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, newtv, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว สำนักงานตลาด กทม. ได้เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าทำการค้าตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 โดยผู้ค้าตลาดต้นไม้ สามารถเปิดทำการวันอังคาร เวลา 12.00 - 18.00 น. วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00-18.00 น. สำหรับร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของตลาดนัดจตุจักร มีดังนี้ มีทางเข้า-ออก 6 จุด ตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

## 4.เตรียมเปิดมัสยิด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว สำหรับ จ.สตูล มีมัสยิดทั้งหมด 237 แห่ง พร้อมดำเนินการละหมาดได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้ ส่วนมัสยิดไหนไม่พร้อมก็ให้ไปเริ่มในวันศุกร์ถัดไป

## 5.การตรวจสอบข้อเท็จจริงอสม.ไม่ได้รับค่าตอบแทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansetthakij

-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส) กล่าวว่า กรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เรื่อง "สื่อ!! อสม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนเต็ม จำนวน 240 บาท ตามที่กำหนดไว้" ว่าเป็น "ข่าวบิดเบือน" ขอย้ำว่า ข้อสรุปดังกล่าวเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง และประสงค์จะให้เผยแพร่หรือไม่ั้น หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงและความประสงค์กลับมาให้ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็จะดำเนินการตามกระบวนการต่อไป โดยหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสข่าวจากประชาชนในประเด็นดังกล่าว จึงได้ประสานงานไปยังกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 และได้รับข้อมูลค่าชี้แจงตอบกลับมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค. อ้างอิงตามเอกสารแบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบข่าวปลอม จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย หัวข้อประเด็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง: จ.พิษณุโลก ทูจริตเงินค่าตอบแทนการคัดกรองโควิด-19 ของอสม. โดยมีข้อสรุปว่า ข่าวบิดเบือน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, workpointnews innnews mcot)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าว ยืนยันว่า อสม.ได้รับค่าตอบแทนแล้ว จากการสอบถามข้อเท็จจริงพบว่า กรณีของบางพื้นที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการโอนเงิน ตอนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน รับประกันว่า อสม.ได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจำนวน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไท, workpointnews)

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่า อสม. ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มจำนวน 240 บาท ตามที่กำหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จนนำไปสู่การร้องเรียน และขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่า จะได้รับเงินค่าตอบแทนเต็มจำนวน หรือได้รับแค่ 120 บาท ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุว่า เรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ตรงกับความจริงหรือเป็นข่าวบิดเบือน ในขณะที่ อสม. ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น จนมี อสม. จำนวนมากไปยื่นหนังสือต่อผวจ.พิษณุโลกเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 การสื่อสารในลักษณะดังกล่าว ก่อให้เกิดความสับสนและหลายฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่าย อสม. ทราบแล้วไม่สบายใจ ถือได้ว่าศูนย์ฯ ดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำลายความเชื่อถือของ อสม. และสร้างข่าวบิดเบือน เพื่อเอาใจฝ่ายราชการหรือรัฐบาลด้วยตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่ กรณีที่เกิดขึ้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในฐานะรมว.ดิจิทัลฯ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะได้ออกมาสร้างผลงานแถลงข่าวจับกุมผู้สร้างข่าวปลอมหลายต่อหลายครั้ง แต่เมื่อหน่วยงานของตนเองสร้างข่าวบิดเบือนเอง กลับเงียบเฉย ควรต้องตั้งกรรมการมาสอบสวนเอาผิดผู้สร้างข่าวปลอมขึ้นมา โดยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะนำความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและเอาผิด รมว.ดีอีและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดังกล่าวในวันที่ 8 พ.ค. 2563

## ประเด็นข่าว

## 7. อสม. ลำปาง ร้องเครื่องเทอร์โมสแกนมีปัญหา

สื่อที่นำเสนอ: ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว อสม.ชุมชนรถไฟ เทศบาลนครลำปาง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ชุมชนรถไฟ เทศบาลนครลำปาง ร้องเครื่องเทอร์โมสแกน ราคา 3,900 ที่เทศบาลลำปางใช้ขบ สบสข.ซื้อส่งให้เสร็จ วันนี้เปิดวัดใช้ชาวบ้านได้แค่ 2-3 คน เออเรอร์อีก แกรมน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ 4 พันกว่า ท้องถิ่นขาดขายไม่ถึงพัน บอกเคยซื้อแค่ 300 ด้วยซ้ำ

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. ที่มีการระบาดหนัก และมีความต้องการใช้เครื่องเหล่านี้ มาก ของราคาสูงและไม่ค่อยมีจำหน่าย มีการแนะนำบริษัท โกบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด จริง และ สสจ.ได้สั่งซื้อเครื่องไป จำนวนหนึ่งเพื่อนำมากระจายให้ รพ.และรพ.สต.ในพื้นที่ แต่บริษัทฯ มีของไม่ครบ ขณะนั้นมีสินค้าอยู่เพียง 200 ตัว บริษัทฯ จึงส่งมาให้ใช้ก่อน 200 ตัว หลังจากนั้นจึงส่งของมาเพิ่มจนครบตามจำนวน ส่วนของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากตนได้รายงานเรื่องการจัดซื้อเครื่องในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ และนายกเทศมนตรีนครลำปางก็เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมาขอเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับบริษัทเพื่อจะสั่งซื้อด้วยตนเอง จึงหาเบอร์โทรศัพท์ให้ หลังจากนั้น ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับตนเพราะบริษัทก็ติดต่อโดยตรงกับนายกเทศมนตรีฯ เพราะของตนสั่งซื้อในราคา 3,900 บาท ในช่วง ก.พ.-มี.ค. และเป็นคนละรุ่น กับที่เทศบาลฯ สั่งซื้อ

## 6. ยาย 77 เครียดโควิดโดดตึกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว น.ส.สุธินี ดอกแก้ว อายุ 77 ปี กระโดดจากหน้าต่างห้องพักชั้น 10 อาคารชุดแห่งหนึ่งริมถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. ลงมาเสียชีวิตที่ลานจอดรถด้านหลังอาคาร สอบสวนทราบว่า ผู้ตายไม่มีครอบครัว หลานสาวพามาพักที่ห้องด้วยกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติโควิด ญาติๆไม่ให้ผู้ตายออกไปไหนเพราะเป็นห่วง ก่อนเกิดเหตุหลานสาวออกไปทำธุระ ผู้ตายอยู่คนเดียวในห้องพักจึงก่อเหตุดังกล่าว เบื้องต้น คาดผู้ตายมีอาการเครียดตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนญาติผู้ตายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุ

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ ) เว็บไซต์ ( MCOT, มติชน, หุ่นอินไซด์, สำนักข่าวอิสร้า, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, msn)

- WHO ได้รับหลักฐานข้อมูลยืนยันลำดับยีนของไวรัสโควิด 19 มาจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์
- เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
- สภาพยาบาลระหว่างประเทศ แผลงมีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สูงถึง 90,000 ราย และเสียชีวิตหลายร้อยราย
- จีน จะไม่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ เข้าร่วมกันสืบสวนหาที่มาของไวรัส (SARS-CoV-2 ที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามาจากสัตว์ป่าที่ขายในตลาดนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ จนกว่าจีนหยุดยั้งการระบาดได้ รัฐบาลจีนได้ประกาศลดระดับเตือนภัยความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจากระดับสูงเป็นระดับต่ำแล้ว
- สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยืนยันเตรียมยุบทีมเฉพาะกิจไวรัสโคโรนาของทำเนียบขาว และมุ่งหน้ารีสตรัทเศรษฐกิจ แม้ยอมรับว่า การยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด19 เพิ่มขึ้น ด้านรัฐนิวยอร์ก พบเด็ก 15 คนป่วยด้วยโรคอักเสบที่พบได้ยากและอาจเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา
- อังกฤษ จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 อยู่ที่ 29,427 ราย สูงเป็นอันดับสองของโลก
- เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อสะสม 167,007 ราย และเสียชีวิต 6,340 ราย รัฐบาลประกาศแผนเปิดประเทศอีกครั้ง คาดว่าจะเริ่มกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้เกือบสมบูรณ์ภายในเดือนนี้
- สถานการณ์ที่ รัสเซียและบราซิล โดยรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,559 รายในช่วง 24 ชม. เป็นยอดเพิ่มรายวันเกิน 10,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 165,929 ราย เสียชีวิต 1,437 ราย ถือเป็นอัตราการตายที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลายชาติในยุโรป รัฐบาลใช้มาตรการหยุดงานเพื่อสกัดกันโรคถึงวันที่ 11 พ.ค. บราซิล พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 10,503 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 615 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น 8,536 ราย ส่วนอิหร่าน กลายเป็นชาติที่ 10 ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1 แสนราย
- ออสเตรเลีย ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ที่ 6,891 ราย รักษาหายแล้วกว่า 6,000 ราย
- อินเดีย เริ่มทดลองทางคลินิกกับยาอายุรเวท อาทิ โสมอินเดีย ชะเอมสกัด บอระเพ็ดสกัด ดีปลี สารสกัดพญาสัตบรรณ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 โดยเป็นการทดลองกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าที่มีความเสี่ยงสูง
- ญี่ปุ่น จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ที่ 15,477 ราย หากรวมจำนวนผู้ติดเชื้อจากเรือสำราญ โดมอนต์ ปรีนเซส 712 ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 16,189 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 590 ราย ด้านห้างสรรพสินค้าโตมารู ใน จ.ฟูกุโอกะ กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง โดยเปิดเฉพาะแผนกอาหาร ปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ข้อมูลระบุสามารถช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วกว่า 30% รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติให้ทดสอบยาอวิแกน ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม ในการใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนนี้ หากการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 100 คนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- ไต้หวัน แลกความพร้อมด้านการผลิตอุปกรณ์และโซลูชันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยืนยันความมั่นใจในระบบนิเวศการผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาด

## ประเด็นข่าว

-**เกาหลีใต้** อนุญาตพนักงานกลับเข้าทำงานในสำนักงานได้ตามปกติแล้ว รวมถึงพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดสามารถเปิดได้ตามปกติ แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม

-**แอฟริกาใต้** พบบุคลากรแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 500 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

-**เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย ทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาได้รับเอมิเรตส์ และถูกกักตัวทันทีที่เดินทางถึง

-**อินโดนีเซีย** พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 930 ราย นับเป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบผู้ติดเชื้อรวมกว่าหมื่นคนโดยพบการติดเชื้อวันเดียว 338 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 12,776 คน

-**บังกลาเทศ** พบติดเชื้อวันเดียว 706 คน ปรียบยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 12,425 คน เสียชีวิต 186 คน

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 339 คนส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 10,343 คน เสียชีวิต 685 คน

-คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ภายใต้การนำของนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคนต์ของเบลเยียม และสถาบันวิจัยอีกหลายแห่งในสหรัฐ เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แอนติบอดีของตัวลามีแอนติบอดีพิเศษสามารถป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ได้

-ทีมวิจัยที่นำโดยพรอองส์ บัลลูซ์ อธิบายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Infection, Genetics and Evolution ว่า การศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วย COVID-19 กว่า 7,500 คน แสดงให้เห็นว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลก หลังจากที่เกิดการระบาดในประเทศจีนช่วงเดือนตุลาคมและธันวาคมปีที่แล้ว ประมาณในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2019

-สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3,821,386 คน สหรัฐมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 74,809 ราย ตามด้วยอันดับ 2 เป็นอังกฤษที่ 30,076 ราย อิตาลี 29,684 ราย สเปน 25,857 ราย และฝรั่งเศส 25,809 ราย ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดยังคงอยู่ในสหรัฐ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 24,252 คน ใน 24 ชั่วโมง ทำให้ตัวเลขรวมอยู่ที่ 1,263,224 คน ตามด้วยสเปน 253,682 คน อิตาลี 214,457 คน อังกฤษ 201,101 คน ฝรั่งเศส 174,191 คน เยอรมนี 168,162 คน รัสเซีย 165,929 คน ตุรกี 131,744 คน บราซิล 126,611 คน และอิหร่าน ซึ่งกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนคน ประเทศที่ 10 ของโลก ที่ 101,650 คน

### บทความ

#### สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอบทความ กรมอนามัย แนะนำกรณีการผ่อนปรนเปิดสวนสาธารณะให้ออกกำลังกาย ผู้ดูแลต้องมีมาตรการคุมเข้มจัดจุดคัดกรองทั้งพนักงานดูแล และผู้มาใช้บริการ หากพบมีไข้ หรือ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการป่วยเช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือ เหนื่อยหอบ แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ทันที สำหรับประชาชนที่วิ่งออกกำลังกาย ขณะวิ่งไม่ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เนื่องจากจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ มีโอกาสหายใจไม่ทันได้นอกจากนี้ ควรเพิ่มระยะห่างในการวิ่งด้วย และ ที่สำคัญอย่าไปสัมผัสกับพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น

#### สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอบทความ พญ.แพรวพรรณ บุญรัตพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึง อาการของผู้ป่วยโรคโควิด 19 ซึ่งมีรายงานในต่างประเทศเกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่พบในคนไข้ ซึ่งที่สถาบันบำราศฯ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้กว่า 200 คน ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบจำนวนน้อยกว่า 5 % ส่วนใหญ่เกิดจากผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้รักษาโรคเป็นหลัก โดยมีผื่นแดงที่หายได้เอง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามอาการเรื่องผื่นในคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด

#### สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว

-กล่าวว่า การควบคุมการระบาดในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็นอย่างมาก มีตัวเลขผู้ป่วยต่ำกว่าสิบรายบมาหลายวัน แม้บางวันจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าหลักสิบ แต่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มคลายความวิตกกังวลไปพอสมควร ต้องให้เครดิตนายกฯ และ รมว. กลาโหม ที่ตัดสินใจใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นผลให้การควบคุมการระบาดของไวรัสเริ่มได้ผล...จึงทำให้พลต่างๆ ขณะนี้ให้คะแนนความพึงพอใจ ผลงานการควบคุมการระบาดของนายกฯ ด้วยคะแนนสูง

#### สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-กล่าวว่า สถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโควิดในประเทศไทย ประชาชนทุกคนการ์ดห้ามตก ต้องร่วมมือกันป้องกันอย่างเข้มแข็งต่อไป

#### สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวว่า 4 เดือนของการเผชิญไวรัสโควิด 19 มีเงื่อนไขชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ถือเป็นบททดสอบท้าทายการปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางโรคโควิด 19 ภายในวันที่ 16 พ.ค.นี้ น่าจะมีความชัดเจนขึ้นว่าการคลายล็อกก่อนหน้านี้ จะนำไปสู่การผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการเพิ่มเติม หรือปิดล็อกที่คลายไว้เดิมอีกรอบหรือไม่ เนื่องจากการคลายล็อกทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การประเมินผลด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ด้วยโจทย์สำคัญคือป้องกันการระบาดระลอกสอง สิ่งที่ได้ดีที่สุดในขณะนี้คือมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องร่วมมือกันดำเนินการตามคำแนะนำของภาครัฐ

#### สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ บทความพิเศษ

-กล่าวว่า หลักในการจัดการกับโรคระบาดโควิด 19 ของรัฐสะท้อนการบริหารงานไม่ชัดเจน มีทั้งการออกกฎหมายเป็นการกระจายอำนาจการจัดการ และการรวมศูนย์อำนาจบริหาร ซึ่งขาดบูรณาการ ถึงวันหมดโควิด ยังไม่รู้ว่าจะแบบไหนคือสิ่งที่ดีสำหรับประเทศนี้

#### สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวว่า ศูนย์การค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี เป็นเครือศูนย์การค้าแรกที่นำร่องมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยของสส.ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า และยุทธศาสตร์

## ประเด็นข่าว

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลดความแออัดด้วยการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดรอบข้าง ระบบติดตามข้อมูลการเดินทางของพนักงาน เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ รายงานพิเศษ

-กล่าวว่า กองทุนสุขภาพตำบล เป็นเครื่องมือกระจายอำนาจที่สำคัญที่ทำให้ระบบสาธารณสุขแข็งแกร่ง เป็นมรดกชิ้นสำคัญของนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ริเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไทย เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ลงไปถึงปัญหาจริง เน้นการกระจายอำนาจจริง และมีผลสัมฤทธิ์ออกมาให้เห็น ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือกันทำงาน วางแผนกันอย่างเข้มข้นข้ามหน่วยงานระหว่างสาธารณสุข มหาตมไทย และท้องถิ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอบทความพิเศษ ระบุบอบประยุทธ์ ทำสังคมไร้อนาคต โลกยุคหลังโควิด-19 กล่าวตำหนิ การบริหารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า มาตรการสกัดกั้นไม่ให้มีการระบาดในเขตเมือง ที่มีประชากรหนาแน่น โดยเฉพาะการปิดกิจการและธุรกิจต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อคนนับล้านตกรงาน และต้องอพยพกลับชนบท ส่งผลให้เกิดการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสู่ชุมชน ทำให้ระบบสาธารณสุขในชนบท ต้องรับภาระดูแลการระบาดของผู้ติดเชื้อที่กลับบ้าน การบริหารงานของรัฐบาลประสบความสำเร็จในด้านการควบคุมโรคในรพ. แต่เกิดความล้มเหลวด้านอื่น ทั้ง ด้านการคลังที่มีปัญหาด้านการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 ที่ล่าช้า เป็นความไร้ประสิทธิภาพ ความล่าช้าของระบบราชการ ส่วนผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็ไม่มีสิทธิได้เงินเยียวยา ทุกคนในประเทศรู้ว่า นายกฯ และ หมอที่แนะนำ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้วิธีแก้ปัญหาคovid-19 ด้วยมาตรการเงิน ที่ใช้ระบบราชการจัดการประเทศช่วงโควิดสำเร็จ ทั้งในแง่ไวรัสและผลกระทบต่อประชาชน แต่ระบบราชการไทยกลับไม่มีสมรรถนะในการบริหารประเทศยามวิกฤต "ปิดเมือง" ที่เลียนแบบเผด็จการจีน และขณะนี้ยังไม่เห็นแผนการฟื้นฟูประเทศเลย

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์อาชญากรรม

-เสนอบทความว่า การฆ่าตัวตายรายวัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุปัจจัยที่ซับซ้อน แต่ไม่สามารถปฏิเสธว่า ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ คนตกงานจำนวนมาก ต้องรอรับการช่วยเหลือจากสังคมในรูปแบบการบริจาคต่างๆ อีกทั้งการเยียวยาดูแลจากภาครัฐก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังจะเห็นได้จากกลุ่มคนที่ยังคงปักหลักอุทธรณ์ขอเงินเยียวยาที่กระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับการเยียวยาภาคการเกษตร และบุคคลผู้มีประกันสังคม ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์เขย่าสนาม

-กล่าวว่า ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับก.สาธารณสุข จัดตั้งคณะกรรมการดูแล เร่งหามาตรการให้การแข่งขันมวยไทย และฟุตบอล กลับมาจัดการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย สมาคมกีฬาฟุตบอล และบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้กำหนดแผนแนวทางมาตรการใหม่แต่ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ทั้ง 2 ชนิดกีฬานี้จะกลับมาแข่งเหมือนเดิมได้อีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรับ สกู๊ปหน้า 1

-เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึง ยารักษาโควิด-19 ว่า ยาที่ได้ผลดีจากการใช้ในประเทศไทย คือ พาวิพิราเวียร์ ส่วนยาที่ใช้ในโรคเอดส์ไม่ได้ผลดีนัก ยาที่ใช้ในไข้หวัดใหญ่ oseltamivir หรือ tamiflu และ ribavirin แม้กระทั่ง interferon ถูกลดน้ำหนักความสำคัญไปเช่นกัน จากเหตุผลดังกล่าว ยานี้ **ไฮดรอกซีคลอโรควิน** เป็นยาเบื้องต้น เนื่องจากใช้ลดภาวะอักเสบเกินควร ยา **โมโนโคลนัล** แอนติบอดี ในการกีดกันไวรัสในระดับต่างๆ แม้ว่าผลการอักเสบได้ชะงัก แต่มีข้อกังวลในเรื่องการกดภูมิคุ้มกันมากเกินไป และอาจจะส่งผลทำให้มีการปลดปล่อยไวรัสออกมาเพิ่มขึ้น แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว และกลับเพิ่มจำนวนของไวรัสมากขึ้นไปอีก ถ้าไม่มียาด้านไวรัสที่ดีพอ ส่วนยา **เรมเดซิเวียร์** remdesivir ของ Gilead สหรัฐฯ รายงานจากประเทศจีน ในวารสาร Lancet 29 เมษายน 2563 ในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าจำนวนในการศึกษาจะไม่ทะลุถึงเป้าหมายที่ต้องการให้สามารถตัดสินได้ด้วยกระบวนการทางวิจัยและสถิติก็ตาม แต่จำนวนผู้เสียชีวิตดูไม่ต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา อย่างไรก็ตาม เชื้อ ไวรัสโคโรนา มีวิวัฒนาการตนเองข้ามจากค้างคาวสู่สัตว์มาสู่คน รู้จักปรับตัวเองให้หน้าตาเปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวลอย่างยิ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐ คอลัมน์ประเด็นลึก

-ศบค. ได้หารือเตรียมผ่อนปรนในระยะ ที่ 2 คาดว่าวันที่ 17 พ.ค.นี้ ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญยังคงต้องพิจารณาตัวเลข ผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยหากทุกคนช่วยกันคงมาตรการต่างๆ ไว้อย่างเข้มงวด โอกาสที่จะเกิดการผ่อนปรนมาตรการ เฟส 2 และ 3 จะตามมาได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาของรัฐมนตรีทุกกระทรวง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานแก้ปัญหาโควิด-19 จะต้องมีโอกาสที่จะแสดงฝีมือแก้ไขความผิดพลาด ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะก.ด้านเศรษฐกิจ

**รพ.ไม่ได้ปฏิเสธการรักษาต่างดาว**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน เว็บไซต์ผู้จัดการ มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย newtv. 77kaoded nationtv.

-กรณีเด็กหญิงวัย 4 ขวบ มีบิดาสัญชาติไทย มารดาสัญชาติลาว เด็กหญิงมีอาการตาโปน มารักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แต่มีข่าวว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธให้การรักษา เพราะไม่มีสัญชาติไทย เนื่องจากไม่ได้แจ้งเกิด แต่ภายหลังพบว่าเด็กหญิงได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ. ให้ข้อมูล พร้อมทั้งได้เข้าไปดูอาการเด็กหญิงรายนี้ และนำของเล่นมอมให้ และว่า กรณีที่เกิดขึ้น ต้องลงมาดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะตามหลักแล้วผู้ป่วยอาการหนักอย่างไรก็ต้องได้รับการรักษาเบื้องต้น จากการหารือกับ ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเด็กเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว และได้รับการดูแลจากทาง รพ.แล้ว ทาง รพ.ยืนยันว่าไม่มีการปฏิเสธการรักษา นอกจากนี้ยังประสานทางจังหวัด เร่งทำ ใบเกิดให้เด็ก เพราะบิดาเป็นคนไทย เพื่อให้เด็กได้มีสิทธิแบบคน

## ประเด็นข่าว

ไทยได้รับ

**กู้ชีพทำคนเจ็บตรรถพยาบาล**

แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ newtv. ,nationtv.ทีวีทุกช่อง

-จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอ เป็นเหตุการณ์ที่มีรถพยาบาลคันหนึ่งกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แต่ขณะที่รถกำลังวิ่งประตู่ท้ายได้เปิดออก ทำให้เตียงที่มีคนเจ็บนอนอยู่หลุดออกมาอยู่บนพื้นถนน จนเป็นที่วิจารณ์ของสังคมออนไลน์นั้น

ด้าน ร.อ.นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขาธิการ สพฉ. ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทราบว่า เป็นรถของอาสาในเขต กทม. ซึ่ง สพฉ. จะได้สอบถามไปยังต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแล ว่าเป็นการไปรับผู้ป่วยจากสาเหตุใด และการปฏิบัติการอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ สพฉ. กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีอาสากู้ชีพทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอาการสาหัส และเป็นทีวีพากษ์วิจารณ์นั้น ทาง สพฉ. ก็จะทำการตรวจสอบเคลื่นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน กรณีที่ประชาชนต้องการร้องเรียนการให้บริการ สามารถส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนได้ที่ 1669@niems.go.th หรือที่หมายเลข 02-8721669

**กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผิดวิธี**

แนะนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน บ้านเมือง แนวหน้า ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย sanook

-กรณีการแชร์คลิปวิดีโอ เหตุการณ์อาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ บนถนนสายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด เกิดกระแสวิจารณ์จำนวนมาก เนื่องจากชายซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัย เข้าช่วยคนได้รับบาดเจ็บโดยการจับขาที่มีสภาพหักพับทั้งสองข้าง ดัดให้อยู่ในท่าเหยียดตรง เป็นการช่วยเหลืออย่างผิดวิธีหรือไม่ เนื่องจากต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างนำขึ้นรถฉุกเฉินของรพ.กมลาลัย ซึ่ง สพฉ.สั่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสยามรัฐ ผู้จัดการ บ้านเมือง newtv.sanook

-นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ. จ.กาฬสินธุ์ เผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากพบว่าขึ้นทะเบียนกับสสจ.และ สพฉ. อาจถูกสั่งพักงาน การทำหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยทุกคน ล้วนแต่มีความเสียสละ และทำเพื่อสังคม มีเจตนาดีทุกคน แต่การเข้าช่วยเหลือคนจะต้องมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการด้วย สสจ.กาฬสินธุ์ จะมีการเชิญหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้ามาพูดคุยกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหามาให้เร็วขึ้น จากเดิมจะมีการประชุมและประเมินทบทวน 3 เดือนต่อครั้ง

แนะนำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-ร.อ.นพ.อัฉริยะ แผงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์พบเจอผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ ประชาชนควรต้องแจ้งสายด่วน สพฉ. 1669 ระหว่างรอทีมฉุกเฉิน ควรสังเกตประเมินอาการผู้บาดเจ็บ หากคนเจ็บไม่รู้สีกตัว ไม่แนะนำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ป่วยให้เจ็บหนักมากยิ่งขึ้น ส่วนทีมกู้ภัยในไทยที่มี 2 หน่วยใหญ่ คือ ปอเต็กตึ๊ง และร่วมกตัญญู มีการยกระดับมาตรฐานสูงมาก แต่กลุ่มที่นำทาง คือ กู้ภัยจิตอาสา อย่างในกรณีที่ปรากฏในคลิป เป็นจิตอาสาสมัครระบบ แม้คนกลุ่มนี้มีความรู้ในการปฐมพยาบาล แต่ความรู้พื้นฐานก็มีการแบ่งระดับการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เมื่อกู้ภัยจิตอาสาเจอคนเจ็บ สิ่งที่ต้องทำอย่างแรก คือ 1.ประเมินความรู้สึกคนเจ็บว่าเจ็บขนาดไหน 2.หากเจ็บหนักมีอาการหัก เคลื่อนสาหัส ต้องเรียกหน่วย advance หรือ หน่วย สพฉ. 1669 ทันที 3.ระหว่างรอทีมปฐมพยาบาลเท่าที่ทำได้ และสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดสำหรับกู้ภัยทั้งมีสังกัด และจิตอาสา คือ การทำหัตถการ หรือการไปใช้วิธีการเหยียดร่างกายที่หัก หรือหัก ก็ไม่ควรเด็ดขาด เนื่องจากการช่วยเหลือที่ถูกต้องตามหลัก จะต้องประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ และต้องช่วยเหลือบริเวณจุดสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดก่อน ไล่เรียงตามลำดับ เช่น ศีรษะ หรือคอ และต้องช่วยเหลือในเรื่องระบบหายใจก่อนจนถึงแขนขาส่วนที่หัก แต่หากผู้บาดเจ็บอาการสาหัสเกินขีดความสามารถจะต้องแจ้งให้ทีมกู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR เนื่องจากมีอุปกรณ์ในรถครบ

**ยกระดับรพ.สต.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมืองออนไลน์)

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิด รพ.ระยอง สาขาตะพง อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการยกระดับของ รพ.สต.ตะพง พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริหารสาธารณสุขของรพ.ระยอง สาขาตะพง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดูแลประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุมโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟู ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของสธ.

**โรคฮีตสโตรก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, kapok, thestandard, มติชน, เส้นทางเศรษฐี)

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงสภาพอากาศร้อน ขอให้ระวังการโรคลมร้อนหรือฮีตสโตรก เกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวและควบคุมความร้อน ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันควรงดออกไปกลางแจ้ง งดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ สวมเสื้อผ้ายาวระบายอากาศได้ดี และไม่ควรดื่มสุรา ขณะอากาศร้อนจัด หากมีอาการตัวร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีเหงื่อออก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ให้รีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ดื่มน้ำเย็น ให้ออนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้รีบนำส่งรพ.ทันที หรือโทรสายด่วน 1669

**ภาวะกระดูกพรุน**



## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า หนึ่งในโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ โรคกระดูกพรุน เป็นภัยเงียบเนื่องจากจะไม่แสดงอาการ แต่จะรู้เมื่อกระดูกหัก เกิดจากมวลกระดูกที่ลดลง โครงสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลง เมื่อถูกแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยอาจทำให้กระดูกหักได้ง่ายขึ้น รพ.เลิดสินได้จัดทำโครงการ "รู้ทัน...กันหักซ้ำ" เป็นโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ำซ้อนจากโรคกระดูกพรุน ด้วยการดูแลครบวงจรจากบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

### พบนอนในปากคนไข้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์ )

-เสนอข่าว ทันตแพทย์ ธนัญญุณท์ อัศววัฒน์กี รพ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก Thanatnon Rong Assava เป็นอุทาหรณ์ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เนื่องจากได้รักษาคนไข้ติดเชื้อ เพศชาย อายุ 70 ปี พบนอนแมลงวันในปากคนไข้ 12 ตัว เนื่องจากแพทย์รายดังกล่าวได้รับแจ้งจากงานเยี่ยมบ้านว่ามีผู้ป่วยมีอาการเหม็นอับมากและไข้ 39.4 องศาเซลเซียส นอนติดเชื้อเกือบ 1 ปีแล้ว หลังช่วยเหลือเบื้องต้นจึงส่งต่อไปยัง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมกว่า สำหรับกรณีเช่นนี้พบได้ยากมาก การดูแลควรป้องกันแมลง เช่น การกางมุ้งหรือการติดอุปกรณ์ป้องกันแมลงในพื้นที่ที่อาศัยของผู้ป่วย และควรดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

-ด้านทพ.อรรถพร ลิ่มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพในช่องปาก เป็นเรื่องสำคัญต้องดูแล ผู้สูงอายุติดเชื้อ หากไม่รู้สึกรู้สึคนอนหลับมักอ้าปาก แมลงวันอาจเข้าไปยังผู้ป่วยมีประวัติเคยป่วยเป็นร่ามะนาด หรือมีปัญหาเหงือกอักเสบเป็นหนอง หากนอนแทรกหรือซ่อนไข่ไปถึงส่วนของจมูก ก็มีโอกาสดูแลรับอันตรายสูง จึงต้องมีทันตภิบาลเข้ามาดูแลสุขภาพช่องปาก หากพบนอนในช่องปาก อย่างนอนใจให้รีบมาพบแพทย์

### ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bluechipthai

-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้พ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง. คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ และลงพื้นที่ตรวจสอบห้างร้านค้า ในเขตกทม.และปริมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊ก 28 ราย พบผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ มีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมืองดขาย จนท.ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านั้นพบว่า ห้างฯแม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ให้ความร่วมมือในการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงร้านขายส่ง ร้านขายของชำ และร้านค้าขนาดเล็กก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

